



โครงการเสริมสร้างสุขภาวะในสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร
สนับสนุนงบประมาณโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานครได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) วงเงิน 5,920,460.- บาท ระยะเวลาดำเนินโครงการตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2558 ถึง วันที่ 15 กันยายน 2561 โดยในเดือนมกราคม 2559 สถาบันฯ ได้จัดให้มีกิจกรรมหลัก 3 กิจกรรมโดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม คือ สถานศึกษาทั้ง 13 แห่ง ประกอบด้วย ผู้อำนวยการวิทยาลัย รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา หัวหน้างานโครงการพิเศษ หัวหน้างานปกครอง และครูที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1. กิจกรรมถอดบทเรียนวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี และวิทยาลัยกาอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก เพื่อลดพฤติกรรมทะเลาะวิวาทของนักเรียน นักศึกษา เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำโครงการย่อยของสถานศึกษาสังกัดทั้ง 13 สถานศึกษา
2. กิจกรรมนำเสนอโครงการย่อยของสถานศึกษาภายใต้โครงการเสริมสร้างสุขภาวะในสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2559 เพื่อพิจารณาอนุมัติวงเงินงบประมาณสำหรับการดำเนินการระหว่างมกราคม ถึง กันยายน 2559
3. กิจกรรมลงนามข้อตกลงโครงการย่อย ประจำปีงบประมาณ 2559 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2559 ระหว่างผู้อำนวยการสถาบัน กับผู้อำนวยการวิทยาลัย ทั้ง 13 วิทยาลัย



การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2559 ภาพรวมสถาบัน

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2559 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร โดย นางอุมพร ไชยจำเริญ รองผู้อำนวยการสถาบัน ได้จัดประชุมหัวหน้าแผนงานและงบประมาณจากสถานศึกษาในสังกัด เพื่อจัดทำข้อมูลภาพรวมแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2559 รวมทั้งเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา เพื่อนำเสนอสภาสถาบันเห็นชอบต่อไป



การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการฝึกอาชีพ

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2559 สถาบันการอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร โดย ดร.ชมพูนุช บัวบังศรี ผู้อำนวยการสถาบัน ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการฝึกอาชีพในสถานประกอบการแก่อาจารย์ประจำหลักสูตรจากสถานศึกษาในสังกัดที่ได้เสนอขอพัฒนาหลักสูตรปริญญาตรีสายปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำ และเตรียมพร้อมสำหรับการรับการประเมินความพร้อมเพื่อเปิดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี



ส่งข้อมูลการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของวิทยาลัยฯ ได้ที่

Email : head.office@iveb.ac.th